

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งของ อาจารย์ ดร.หลุยส์ อัมสุทธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนช่วยเพิ่มเติม แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ด้วยความเอาใจใส่ และสนับสนุนให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด ทำให้ผู้วิจัยมีกำลังใจ เกิดความมุ่งมั่นในการทำวิทยานิพนธ์ได้สำเร็จ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ พร้อมกันนี้ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์มาลี แจ่มพงษ์ ประธานสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสารัตน์ ศิลปเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้คำแนะนำเพิ่มเติม ทำให้การทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณ นายแพทย์สินเงิน สุขสมปอง ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา ที่อนุญาตให้ผู้วิจัยเข้าเก็บข้อมูลภายในสถาบันฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยที่ได้พิจารณาอนุมัติโครงการ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณบุคลากรกลุ่มงานผู้ป่วยนอกจิตเวชทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกอย่างยิ่งในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ ขอขอบคุณ คุณกิ่งดาว ศรีวรรณท์ หัวหน้าฝ่ายแผนและสารสนเทศ ได้ให้คำแนะนำในการประมวลผลข้อมูล ขอขอบคุณบุคลากรกลุ่มงานจิตเวชวัยรุ่นที่ให้คำแนะนำ และให้การสนับสนุนในการทำวิทยานิพนธ์ ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชวัยรุ่นทุกท่านที่สละเวลาให้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาในครั้งนี้

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ในโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ที่ประสาทความรู้ระหว่างศึกษา ขอขอบคุณบุคลากรโครงการบัณฑิตศึกษาทุกท่านที่อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเอกสารทางราชการ

ขอขอบคุณ คุณระวีวรรณ ผดุงนันทน์ ที่ให้การสนับสนุน และเป็นกำลังใจที่สำคัญยิ่งจนกระทั่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้

ท้ายสุดนี้คุณค่าและประโยชน์ที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยขอมอบแด่สมาชิกในครอบครัวผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชวัยรุ่นทุกท่านให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป

จรัญ ผดุงนันทน์